

## BÁO CÁO

### Kết quả triển khai, thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Thực hiện Kế hoạch số 138-KH/ĐTĐN ngày 23/8/2024 của Huyện đoàn Ba Tơ về tổ chức giám sát và phản biện xã hội năm 2024. Ủy ban nhân dân xã Ba Điền báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

#### I. Tình hình thanh niên tại địa phương

**1. Tổng số thanh niên:** Hiện nay, toàn xã có 147 thanh niên, số thanh niên có mặt tại địa phương là hơn 135 người.

**2. Tổng số đoàn viên:** Số thanh niên tham gia tổ chức Đoàn - Hội là 135 người, trong đó số đoàn viên là 115 người.

#### 3. Phân tích cơ cấu thanh niên

- Thanh niên học sinh, sinh viên: 64 người
- Thanh niên là cán bộ, giáo viên trẻ: 11 người
- Thanh niên nông thôn: 135 người
- Thanh niên lực lượng vũ trang: 10 người

#### 4. Đánh giá chung về tình hình tại đơn vị, địa phương

##### 4.1. Ưu điểm

Việc tổ chức thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác thanh niên, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy truyền thống của tuổi trẻ, xung kích, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đảng ủy, chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thanh niên, cổ vũ, động viên những phong trào, gương sáng trong thanh niên; chăm lo quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ và cán bộ Đoàn - Hội ngày càng đảm bảo về số lượng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của xã.

##### 4.2. Hạn chế

Bên cạnh những mặt thuận lợi, vẫn còn tồn tại khó khăn, thách thức như: Lực lượng thanh niên thường xuyên biến động, thiếu ổn định. Một bộ phận nhỏ thanh niên có lối sống thực dụng, thờ ơ, thiếu lý tưởng đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác tuyên truyền, vận động, thu hút tập hợp và thực hiện các chính sách của Nhà nước cho thanh niên trên địa bàn xã; tình trạng vi phạm pháp luật trong một số bộ phận thanh niên những năm gần đây vẫn còn xảy ra, nhất là vi phạm luật an toàn giao thông, gây mất trật tự công cộng...; công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng cho thanh niên có lúc chưa chủ động, chưa kịp thời; việc lồng ghép các nội dung của Luật Thanh niên trong chương trình, kế hoạch công tác còn hạn chế, chưa phát huy vai trò của thanh niên trong tình hình mới.

## **II. Đánh giá kết quả tổ chức thực hiện**

### **1. Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Ban thường vụ Huyện đoàn về thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030.**

Sau khi Ban Thường vụ Huyện đoàn ban hành Kế hoạch kiểm tra về thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 UBND xã đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai cho cán bộ công chức của xã, đồng thời chỉ đạo các bộ chuyên môn có liên quan phối hợp với xã đoàn xây dựng hoàn thành báo cáo thực hiện theo kế hoạch của Huyện đoàn.

### **2. Việc tổ chức thực hiện Luật Thanh niên (thông tin, số liệu tính từ tháng 01/2023 đến tháng 6/2024)**

#### **2.1. Công tác chỉ đạo**

- Việc xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện Luật Thanh niên của địa phương.

Ngay sau khi Luật Thanh niên năm 2020 có hiệu lực thi hành; UBND xã triển khai, phổ biến các quy định của pháp luật, văn bản của Trung ương, của tỉnh, ngành địa phương về công tác thanh niên, chính sách pháp luật đối với thanh niên như: Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại thanh niên; Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 17/10/2021 của HĐND tỉnh phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030<sup>1</sup>; Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND huyện phát triển thanh niên huyện Ba Tơ giai đoạn 2021-2030<sup>2</sup>; Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND huyện Ba Tơ ban hành Chương trình phát triển thanh niên huyện Ba Tơ giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND huyện về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện Ba Tơ năm 2023 và các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện của UBND xã<sup>1</sup>.

Qua việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện Luật Thanh niên, việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thanh niên nhìn chung đã có những kết quả tích cực. Lực lượng thanh niên trong cơ quan, đơn vị đã nhận thức và ý thức tốt hơn về quyền và nghĩa vụ của thanh niên, cũng như vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đã tạo cơ hội và điều

<sup>1</sup> - HĐND xã đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/9/2022 của HĐND xã phát triển thanh niên xã Ba Điền giai đoạn 2021-2030<sup>2</sup>; Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND xã Ba Điền ban hành Chương trình phát triển thanh niên xã Ba Điền giai đoạn 2021-2030.

- Ngoài ra, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 01/3/2023 về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn xã Ba Điền năm 2023 và Kế hoạch 61/KH-UBND, ngày 17/4/2023 về Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên xã Ba Điền năm 2023, Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 29/3/2024 về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn xã Ba Điền năm 2024 và Kế hoạch 57/KH-UBND, ngày 29/3/2024 về Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên xã Ba Điền năm 2024.

kiện thuận lợi cho thanh niên trong cơ quan, đơn vị vươn lên phát triển toàn diện, tạo động lực giúp thanh niên hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập được những thành tích xuất sắc trong công tác, học tập, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tham gia bảo vệ Tổ quốc, tham gia giúp xã kết nghĩa phát triển kinh tế - xã hội. Qua hoạt động thực tiễn đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu, ưu tú, tạo nguồn nhân lực để xem xét phát triển đảng, cũng như đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo trong tương lai. Từ đó đã góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Sự ra đời của Luật Thanh niên và các văn bản pháp luật hiện hành là cơ sở pháp lý để cụ thể hóa và xây dựng các chính sách về thanh niên và công tác thanh niên. Đồng thời tăng cường nhận thức và ý thức của thanh niên về quyền và nghĩa vụ của thanh niên đối với Tổ quốc, nhà nước, xã hội, gia đình và ngay chính bản thân thanh niên. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng góp phần thúc đẩy thanh niên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên các mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lập thân lập nghiệp, khẳng định vai trò là chủ nhân đất nước trong tương lai.

*- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng của các địa phương trong việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên.*

UBND xã phối hợp với BCH xã Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình phát triển thanh niên; triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên trên địa bàn xã; khuyến khích, huy động thanh niên tham gia đề xuất, xây dựng và tổ chức các nội dung của Chương trình; giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật. Hằng năm, rà soát nhu cầu học tập của thanh niên và cán bộ Đoàn cùng cấp nhằm tạo điều kiện để cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Đoàn cùng cấp. UBND xã đã cụ thể hóa các văn bản tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương. Chính sách pháp luật đối với thanh niên được tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả; các cấp ủy, chính quyền địa phương, luôn tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên được phát triển toàn diện.

*- Việc bố trí kinh phí, nguồn lực trong việc thực hiện Luật Thanh niên.*

Kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên được bố trí từ nguồn kinh phí hằng năm của địa phương. Ngoài kinh phí thường xuyên được cấp phục vụ cho công tác chuyên môn, xã Đoàn đã chủ động lồng ghép, phối hợp với các ngành có liên quan triển khai hoạt động từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu, các dự án triển khai trên địa bàn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

*- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên.*

Nhằm thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp đa ngành trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên xung kích phát triển KT-XH, UBND xã đã xây dựng và thực hiện cơ chế

phối hợp giữa UBND xã, Đảng ủy, Công đoàn với Đoàn Thanh niên để thanh niên thật sự trở thành cánh tay phải đắc lực của Đảng.

Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe và thể lực cho thanh niên. Giúp thanh niên hoàn thiện kỹ năng để thích ứng với môi trường sống và làm việc.

Tăng cường công tác giáo dục đạo đức và lối sống, lịch sử và truyền thống dân tộc, niềm tự hào và ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cho thanh niên nhằm nâng cao hiểu biết của thanh niên về tình hình đất nước, thế giới.

## **2.2 Công tác tuyên truyền**

Trong thời gian qua thường xuyên tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có chiều sâu, 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

100% thanh niên là học sinh, 65% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số được trang bị các kiến thức về quốc phòng, an ninh bằng nhiều hình thức qua các cuộc họp, hội nghị, các buổi sinh hoạt chi đoàn, trên hệ thống Đài truyền thanh xã và qua các trang mạng xã hội Zalo, Facebook; tuyên truyền hưởng ứng năm an toàn giao thông năm 2023 với chủ đề “*Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn*”, với mục tiêu “*Tính mạng con người là trên hết*”...

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác, trang bị cho thanh niên nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, lồng ghép nội dung các buổi sinh hoạt định kỳ, giáo dục thanh niên đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn, âm mưu “*Diễn biến hòa bình*” của các thế lực thù địch thông qua các buổi sinh hoạt chi Đoàn, các diễn đàn của thanh niên, hội nghị, tập huấn,... hàng năm làm tốt công tác vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; đưa tin về các gương điển hình tiên tiến, tuyên truyền hiệu quả “*Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, mỗi tháng một gương người tốt*”... đã mang lại hiệu quả tích cực.

## **2.3. Kết quả thực hiện**

### **a) Kết quả việc thực hiện Tháng Thanh niên (tháng 3 hàng năm)**

Hàng năm, Ban chấp hành xã Đoàn ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Tháng Thanh niên, xác định rõ chủ đề, nội dung hoạt động trọng tâm, giải pháp thực hiện Tháng Thanh niên. Trên cơ sở kế hoạch của Huyện đoàn, Xã đoàn đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Tháng Thanh niên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup>Năm 2023 Chủ đề: Chương trình *Xuân tình nguyện*, hưởng ứng *Tháng Thanh niên, Chủ Nhật xanh* năm 2023. Năm 2024 Chủ đề: Tổ chức nạo vét 150m kênh mương và phát dọn bụi rậm hành lang đập dân Nê Hà tại thôn Làng Tương, xã Ba Điền có hơn 15 ĐVTN tham gia.

Hoạt động Tháng Thanh niên các năm được thực hiện đảm bảo theo Kế hoạch, được xã hội quan tâm, đánh giá cao, vừa phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên, vừa tạo được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể cùng cấp, tạo hiệu ứng lan toả xã hội tốt.

Xã Đoàn đã bám sát chủ đề của cấp trên, cụ thể hóa phù hợp với điều kiện của địa phương; chủ động, kiên trì, sáng tạo, khoa học trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện và cơ chế tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, có tính hành động cao, trực tiếp góp phần giải quyết những nhu cầu thực tiễn của địa phương, thu hút lực lượng đoàn viên tham gia đông và đa dạng về thành phần tham gia, tạo được lòng tin, sự quan tâm, chăm lo của xã hội, cấp ủy, chính quyền đối với tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi. Nhiều phương thức, cách làm mới, sáng tạo trong tổ chức các chương trình, hoạt động được triển khai trong Tháng Thanh niên. Công tác truyền thông được thực hiện tốt, tổng lượt đề cập về Tháng Thanh niên tăng các năm. Các hoạt động *“Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”*; *“Thanh niên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân”*, *“Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”*, *“Đồng hành, chăm lo cho thanh thiếu nhi”* được triển khai trọng tâm, trọng điểm, với cách làm sáng tạo, hiệu quả, có chiều sâu. Công tác nêu gương, thông tin các mô hình mới, cách làm hay được thực hiện đầy đủ giúp cho các cơ sở đoàn thuận lợi xem xét và áp dụng thực tế. Tháng Thanh niên các năm đã mang lại hiệu quả to lớn, đóng góp tích cực, hiệu quả vào tình hình kinh tế - xã hội cho địa phương.

***b) Cơ chế, chính sách, nguồn lực để hỗ trợ Đoàn cùng cấp tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên.***

Ngay từ đầu năm trên cơ sở Nghị quyết của HĐND xã, UBND xã Quyết định giao dự toán thu – chi ngân sách cho các ban, ngành. Kinh phí thực hiện tổ chức hoạt động Tháng thanh niên được lồng ghép trong kinh phí ngân sách nhà nước hiện hành tại Luật ngân sách Nhà nước năm 2015.

#### **2.4. Đánh giá kết quả đạt được**

Công tác chỉ đạo triển khai các hoạt động của Tháng Thanh niên được thực hiện kịp thời, thông suốt xã đoàn, sớm ban hành kế hoạch và nghiêm túc triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên hằng năm, bám sát định hướng và thực hiện trọng tâm chủ đề *“Tuổi trẻ sáng tạo”* do Trung ương Đoàn triển khai. Các hoạt động được triển khai thuận lợi trong không khí thanh niên cả nước sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023). Các nội dung triển khai trong Tháng Thanh niên năm 2023, 2024 đã đạt kết quả toàn diện. Xã Đoàn đã tham mưu một cách kiên trì, sáng tạo, khoa học với cấp ủy, chính quyền để tạo điều kiện, cơ chế tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên diễn ra sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, có tính hành động cao, trực tiếp góp phần giải quyết những nhu cầu thực tiễn của địa phương, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; tạo được lòng tin, sự quan tâm, chăm lo của xã hội, cấp ủy, chính quyền đối với tổ chức đoàn và đoàn

viên, thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, các hoạt động được thực hiện bám sát được trào lưu, xu hướng mới của giới trẻ, nhiều mô hình của đoàn đã tạo sức cuốn hút, mang tính dẫn dắt, được thanh niên hưởng ứng. Nhiều phương thức, cách làm mới, sáng tạo trong tổ chức các chương trình, hoạt động triển khai trong Tháng Thanh niên được chia sẻ, nhân rộng kịp thời. Công tác thông tin báo cáo của xã đoàn nhìn chung đảm bảo thường xuyên, kịp thời. Công tác tổng hợp, phân tích kết quả, định hướng các hoạt động bám sát theo thời gian và yêu cầu của nhiệm vụ.

### **2.5. Hạn chế**

Công tác phối hợp tư vấn hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên của cán bộ Đoàn còn hạn chế, chưa có nhiều đổi mới, chưa có nhiều mô hình sáng tạo được triển khai, việc thu hút nguồn vốn để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu của thanh niên. Chưa có nhiều mô hình hiệu quả trong công tác hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.

Việc triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến” của cán bộ Đoàn còn nhiều hạn chế. Các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên chủ yếu tập trung vào công tác hỗ trợ, phát huy thanh thiếu niên trong đóng góp ý tưởng, sáng kiến.

### **2.6. Nguyên nhân**

- Nhận thức của một số thôn, ban ngành về Chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên chưa thật sự rõ nét, chưa gắn với việc thực hiện mục tiêu của ngành, lĩnh vực hoạt động, còn nặng tư tưởng khoán trắng công việc cho Đoàn thanh niên.

- Việc lồng ghép các chỉ tiêu, mô hình, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thanh niên vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và chỉ tiêu phát triển của ngành, lĩnh vực gặp khó khăn, công tác phối hợp cũng như công tác triển khai của một địa phương đôi lúc thiếu kịp thời.

- Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống nên có ảnh hưởng đến các hoạt động tư vấn hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên, phát huy ý tưởng sáng tạo.

#### **2.3.1. Kết quả việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về thanh niên.**

Ban chấp hành xã đoàn hằng năm xây dựng kế hoạch tổ chức phản biện xã hội, theo đó, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện việc phản biện các dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền địa phương về quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của địa phương và các lĩnh vực có liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động phản biện xã hội được thực hiện dưới nhiều hình thức như: diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, diễn đàn trên không gian mạng, Hội nghị Ban Chấp hành, tham gia các hội nghị phản biện do cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức.

Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của xã Đoàn từng bước đi vào nề nếp. Xã đoàn đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, xin ý kiến chỉ đạo cấp ủy, xác định nội dung và xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp giám sát hằng năm đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

### **III. Việc tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 (thông tin, số liệu tính từ tháng 9/2022 đến tháng 6/2024)**

#### **1. Công tác chỉ đạo**

##### ***1.1. Việc xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của địa phương.***

Ngay sau khi Luật Thanh niên năm 2020 có hiệu lực thi hành; UBND xã triển khai, phổ biến các quy định của pháp luật, văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện ngành địa phương về công tác thanh niên, chính sách pháp luật đối với thanh niên như: Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại thanh niên; Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 17/10/2021 của HĐND tỉnh phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030<sup>3</sup>; Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND huyện phát triển thanh niên huyện Ba Tơ giai đoạn 2021-2030<sup>3</sup>; Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND huyện Ba Tơ ban hành Chương trình phát triển thanh niên huyện Ba Tơ giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND huyện về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện Ba Tơ năm 2023 và các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện của UBND xã<sup>3</sup>.

##### ***1.2. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng của các địa phương trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.***

UBND xã phối hợp với BCH xã đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình phát triển thanh niên; hướng dẫn thanh niên các cấp phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên trên địa bàn; khuyến khích, huy động thanh niên tham gia đề xuất, xây dựng và tổ chức các nội dung của Chương trình; giám sát, phản biện xã hội

---

<sup>3</sup>HĐND xã đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/9/2022 của HĐND xã phát triển thanh niên xã Ba Điền giai đoạn 2021-2030<sup>3</sup>; Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND xã Ba Điền ban hành Chương trình phát triển thanh niên xã Ba Điền giai đoạn 2021-2030. UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 01/3/2023 về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn xã Ba Điền năm 2023 và Kế hoạch 61 /KH-UBND, ngày 17/4/2023 về Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên xã Ba Điền năm 2023, Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 29/3/2024 về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn xã Ba Điền năm 2024 và Kế hoạch 57/KH-UBND, ngày 29/3/2024 về Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên xã Ba Điền năm 2024.

trong thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật. Hằng năm, rà soát nhu cầu học tập của thanh niên và cán bộ Đoàn các cấp nhằm tạo điều kiện để cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, thanh niên. UBND xã đã cụ thể hóa các văn bản tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình của địa phương. Chính sách pháp luật đối với thanh niên được tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả; các cấp ủy, chính quyền địa phương, luôn tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên được phát triển toàn diện.

***1.3. Việc bố trí kinh phí, nguồn lực trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.***

Kế hoạch phát triển thanh niên được bố trí từ nguồn kinh phí hằng năm của địa phương, kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Ngoài kinh phí thường xuyên được cấp phục vụ cho công tác chuyên môn, xã Đoàn đã chủ động lồng ghép, phối hợp với các ngành có liên quan triển khai hoạt động từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu, các dự án triển khai trên địa bàn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

***1.4. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.***

Trong thời gian qua công tác kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên được Ủy ban nhân dân xã quan tâm chỉ đạo và bố trí kinh phí đảm bảo để thực hiện. Qua công tác kiểm tra đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển thanh niên; đồng thời đề xuất ban hành cơ chế, chính sách đối với thanh niên cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương.

***1.5. Công tác kiện toàn, tổ chức bộ máy, phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên các cấp, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.***

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên, Ủy ban nhân dân xã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao; đồng thời bố trí 01 công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn cấp xã.

**2. Công tác tuyên truyền**

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên được quan tâm phối hợp thực hiện, với nhiều hình thức như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các Hội nghị, hội họp...; xã đoàn đã tích cực tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý và sử dụng pháo theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP cho học sinh; tuyên truyền cho thanh niên vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm, chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ... Cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm giáo dục nâng cao nhận thức



cho thanh niên về sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

Ban Thường vụ xã Đoàn chỉ đạo các chi đoàn quan tâm đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề “*Chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn*” ngay từ đầu năm cũng như triển khai các nội dung chủ điểm theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn và huyện Đoàn nhằm đưa các hoạt động nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội vào nội dung sinh hoạt Chi đoàn thường lệ và các hoạt động tập thể nhằm không ngừng bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cần thiết trong cuộc sống cho thanh niên, nhất là những kiến thức kinh tế, xã hội, các kỹ năng giao tiếp và ứng xử, xử lý tình huống nhằm hoàn thiện và đổi mới nội dung sinh hoạt.

### **3. Kết quả thực hiện**

#### **3.1. Kết quả thực hiện các mục tiêu và giải pháp chủ yếu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030**

- **Mục tiêu 1:** Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên

UBND xã Ba Điền chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp với xã đoàn, tập trung tổ chức triển khai và tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về thanh niên thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống báo đài, bản tin... Đảm bảo 100% thanh niên là công chức, viên chức, học sinh, thanh niên lực lượng vũ trang được tuyên truyền, học tập Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên như: Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Cán bộ công chức, pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội... Đồng thời, trên 80% thanh niên ở nông thôn được học Nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên. Tiếp tục triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, các nghị quyết chuyên đề của Huyện uỷ khoá XIX; Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”.

Công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được các tổ chức Đoàn quan tâm thực hiện. Đoàn xã duy trì hiệu quả các kênh thông tin truyền thống, phát huy vai trò mạng xã hội nhằm kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên; chủ động đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, nói xấu, nói sai sự thật trên mạng; đồng thời thường xuyên tuyên truyền về các hoạt động của

Đoàn, Đội; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình, các phong trào nổi bật của tuổi trẻ, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, xã hội...

- **Mục tiêu 2:** Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo

Nhằm đạt mục tiêu nâng cao trình độ cho thanh niên trong tương lai, UBND xã đã xác định trước mắt cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tạo nền móng về trình độ văn hóa, ngay từ lứa tuổi thiếu niên để tiếp tục nghiên cứu, học tập khi đến độ tuổi thanh niên. Chú trọng bồi dưỡng năng lực học, tự nghiên cứu độc lập sáng tạo cho học sinh.

- **Mục tiêu 3:** Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao

UBND xã đã thực hiện tốt công tác định hướng dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, trong đó chú trọng thanh niên nông thôn, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Trong năm đã đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên, phát triển thương mại - dịch vụ; vay vốn ưu đãi hỗ trợ người nghèo; vay ưu đãi hỗ trợ người cận nghèo; vay giải quyết việc làm. Tiếp tục rà soát, theo dõi, hỗ trợ các mô hình kinh tế của đoàn viên thanh niên phát triển hiệu quả. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho hội viên thanh niên trong hộ nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn đầu tư làm ăn, mở rộng sản xuất. Tiếp tục rà soát, theo dõi, hỗ trợ các mô hình kinh tế của đoàn viên thanh niên. Thông tin tuyên truyền rộng rãi cho đoàn viên, thanh niên, người lao động trên địa bàn xã về các sản phẩm dịch vụ việc làm.

- **Mục tiêu 4:** Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên

UBND xã đã chỉ đạo trạm y tế xã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra, giám sát và tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã; phổ biến các kiến thức về hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Tiếp tục thực hiện các chương trình y tế quốc gia và tuyên truyền giáo dục phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em. Tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ em và phụ nữ có thai, đảm bảo Kế hoạch hóa gia đình, hạn chế thấp nhất tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên.

- **Mục tiêu 5:** Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên

UBND xã đã khuyến khích xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao, thu hút đông đảo thanh niên đến tập luyện. Cơ sở vật chất, sân thể thao cũng được sự quan tâm, thông qua các dự án xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, nhiều công trình thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở được xây dựng kiên cố, khang trang, nhà văn hóa thôn đã tạo thành một hệ thống các thiết chế thể thao gắn với văn hóa hoạt động có hiệu quả. Đến nay, ngoài các môn thể thao truyền thống như bóng chuyền, bóng đá...Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

- **Mục tiêu 6:** Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

UBND xã đã tăng cường công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho thanh niên, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyển quân, hậu phương quân đội. Kết quả, đạt 100% chỉ tiêu trên giao thanh niên lên đường nhập ngũ, thanh niên tình nguyện nhập ngũ ngày càng tăng, chất lượng tân binh lên đường nhập ngũ ngày càng được nâng lên. Bên cạnh đó, thanh niên trong độ tuổi tích cực tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Thực hiện tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được đông đảo thanh niên đồng tình hưởng ứng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên, qua đó có nhiều thanh niên tích cực tố giác tội phạm, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp cho ngành công an phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các hiện tượng vi phạm pháp luật trong thanh niên, qua đó đã góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

### **3.2. Đánh giá chung:**

#### *a) Kết quả đạt được:*

Việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trong những năm qua đã được UBND xã triển khai thực hiện với nhiều nội dung kịp thời, qua đó đã phát huy vai trò thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động chỉ đạo triển khai kịp thời và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động các nguồn lực của xã hội, sự quan tâm của các ngành trong việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

#### *b) Những tồn tại hạn chế:*

Một số ban, ngành vẫn chưa xác định rõ được chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của đơn vị trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật đối với thanh niên; chưa phân định được nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên với hoạt động phong trào của đoàn thanh niên nên còn lúng túng trong việc giao nhiệm vụ cho đầu mối triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của xã.

#### *c) Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế:*

- Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên chưa được thường xuyên và kịp thời; thiếu đồng bộ trong chỉ đạo thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu.

- Một số ban, ngành chưa thực sự quan tâm, thiếu chú trọng đến nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

- Đội ngũ công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của UBND xã chủ yếu là kiêm nhiệm, do đó công tác tham mưu, đề xuất xây dựng văn bản và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên còn lúng túng và bị động.

### **4. Kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh, UBND huyện**

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách đối với thanh niên trên một số lĩnh vực, đối tượng như dạy nghề, giải quyết việc làm, chính sách đối với thanh niên tình nguyện, tài năng trẻ....

- Quan tâm, tạo điều kiện đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cho thanh niên nhằm không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe, thể lực cho thanh niên như các nhà Thiếu nhi cấp xã, khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi tại các thôn trên địa bàn xã.

Trên đây là báo cáo Kết quả triển khai, thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 của UBND xã Ba Điền.

UBND xã Ba Điền kính báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- Huyện đoàn Ba Tơ;
- Đoàn giám sát;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- xã Đoàn xã;
- Lưu: VT.

**TK.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Khoa**